

Số: /BC-STTTT

Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình nhân dân tháng 6 năm 2024

Thực hiện nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BDVTU ngày 18/4/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc hướng dẫn nắm và báo cáo tình hình của Nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình nhân dân tháng 6 năm 2024 như sau:

#### 1. Tình hình Nhân dân trong tháng

##### 1.1. Tình hình nội bộ trong cơ quan

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bắc Giang năm 2024; Tham mưu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh xây dựng báo cáo hoạt động của BCD 6 tháng đầu năm 2024.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số: Hoàn thành việc phê duyệt cấp độ an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống. Tiếp tục cập nhật, đánh giá chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2023; làm tốt công tác thẩm định các dự án, gói thầu về CNTT, chuyển đổi số; triển khai công tác đào tạo CNTT; cập nhật các dữ liệu trên các phần mềm đã triển khai và triển khai các gói thầu mới đảm bảo theo đúng quy định. Duy trì đảm bảo tốt hệ thống cài đặt tại trung tâm THDL, đảm bảo an toàn các hệ thống tại trung tâm THDL; tiếp tục xây dựng Trung tâm dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; các hoạt động ứng dụng CNTT thuộc kế hoạch năm 2024; đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số theo Kế hoạch Năm 2024.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính Viễn thông tiếp tục được tập trung: Trong tháng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các công trình cột Anten và trạm BTS trong mùa mưa, bão năm 2024; tăng cường thực hiện công tác ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp viễn thông trên địa bàn. Doanh thu bưu chính, viễn thông lũy kế 6 tháng đầu năm 1.470 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 37.7 tỷ đồng. Toàn tỉnh có tổng số 1.596 vị trí cột Ăngten lắp đặt trạm BTS<sup>1</sup>. Đến nay 99,3% thôn, bản, tổ dân phố có hạ tầng Internet băng rộng cáp quang; 99,5 % diện tích được phủ sóng thông tin di động. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh (Smartphone) là 84,6%; Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh (Smartphone) là 94,5%; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang là 85%; Tỷ lệ UBND các xã, phường, thị trấn kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng là 100%.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản được tăng cường: Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ TTTT, các sở, ngành liên quan để chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thông tin đối ngoại, các hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm; tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6;... Chuẩn bị các điều kiện tổ chức họp báo kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm. Chuẩn bị điều kiện triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào

<sup>1</sup> Với 3.775 trạm BTS. Trong đó: 884 BTS 2G; 1.242 BTS 3G; 1.647 BTS 4G và 02 BTS 5G.

dân tộc thiểu số thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các tài khoản đang hoạt động trên các trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thông tin, truyền thông. Từ đầu năm đến nay tiến hành 05 cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với 21 tổ chức, cá nhân (14 tổ chức, 07 cá nhân); xử phạt VPHC đối với 02 tổ chức, 04 cá nhân với tổng số tiền là 19,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật<sup>2</sup>.

Làm tốt công tác nội vụ cơ quan, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động cơ quan để xử lý. Đang tiến hành sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở theo Đề án được tỉnh phê duyệt.

### **1.2. Tình hình nhân dân liên quan lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý**

- Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch, dự án, đề án... thuộc lĩnh vực cơ quan triển khai thực hiện: Sở TTTT luôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đơn vị chức năng của Bộ TTTT để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ngành.

- Tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến lĩnh vực cơ quan quản lý. Trong tháng, Sở không nhận được ý kiến phản ánh của Nhân dân liên quan đến lĩnh vực của ngành quản lý.

- Số đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân thuộc thẩm quyền cơ quan giải quyết: Không.

### **2. Dự báo tình hình**

- Về tâm tư nguyện vọng của nhân dân về một số vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động của ngành: Sở luôn chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân cũng như của công chức, viên chức trong toàn ngành để kịp thời giải đáp những khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực của Ngành quản lý.

- Dự báo tình hình những vấn đề nổi cộm, phức tạp trong thời gian tới có thể xảy ra: Trong thời gian tới dự báo không có những vấn đề nổi cộm liên quan đến lĩnh vực của ngành quản lý.

Trên đây là Báo cáo tình hình nhân dân tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Công TTĐT Sở;
- Lưu VT, Đồng.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Ngô Đình Tiến**

<sup>2</sup> Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với: Hoạt động của Văn phòng thường trú cơ quan báo chí tại Bắc Giang, gồm: Báo Xây dựng, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị; trang TTĐT tổng hợp của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang và Công ty CP dịch vụ quốc tế VAST. Kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị bưu chính, chuyên phát; 02 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Xử lý về hành vi cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật và buộc gỡ bỏ thông tin đối với: Chủ tài khoản Tiktok Nhật Hải biết tuốt, số tiền 7.5 triệu đồng; Chủ facebook: Nguyenkim Oanh, số tiền 05 triệu đồng; Phối hợp với các phòng chức năng Công an Tp Bắc Giang thu thập, đánh giá 03 bài viết của chủ tài khoản Facebook “Tuấn Định Yên Châu” có dấu hiệu quy kết, nói xấu, xúc phạm danh dự, uy tín chính quyền; Công an thành phố Bắc Giang đã xử phạt VPHC với số tiền là 7,5 triệu đồng. Phối hợp Công an tỉnh đánh giá 19 video.

